

NEWS & VIEWS

กลุ่มค้าปลีก (น้ำหนักการลงทุน : NEUTRAL)

- กรมเห็นชอบมาตรการ “Easy E-Receipt” ซื้อสินค้าและบริการ จากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี เอะไปลดหย่อนภาษีได้ 5 หมื่นบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 67 โดยคุณสมบัติ ต้องเป็นผู้ที่รายได้เกิน 7 หมื่นบาท/เดือน หรือมีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท โดยซื้อสินค้าและบริการมูลค่ารวมไม่เกิน 5 หมื่นบาท จากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี และเฉพาะที่ออกไปกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร เว้นแต่ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการดังต่อไปนี้จะจ่ายให้แก่ผู้มีใช้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ คือ 1) ค่าหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 2) ค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ 3) ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยกรณีซื้อสินค้าหรือรับบริการดังกล่าวจากผู้มีใช้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องได้รับใบรับในรูปแบบใบรับอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร
- สินค้าและบริการที่ไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้มีดังนี้ 1) ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์ 2) ค่าซื้อยาสูบ 3) ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ 4) ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ 5) ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 แม้ว่าจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ก็ตาม และ 6) ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

ความเห็น (กวี #5155)

- กลุ่มธุรกิจค้าปลีกน่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวมากที่สุด โดยธุรกิจค้าปลีกทุกรายมีระบบการออกไปกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร รองรับไว้แล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ จากโครงการข้อปดิมี่คืนปี 66 อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมีการเลื่อนการใช้จ่ายใช้สอยสินค้าฟุ่มเฟือยจาก 4Q66 ออกไปเป็นช่วงต้น 1Q67 แทน เพื่อที่จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าว นอกจากนี้กลุ่มค้าปลีกยังมีแรงกดดันค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ส่งผลให้เรามีมุมมองเป็นกลาง “Neutral” สำหรับกลุ่มธุรกิจค้าปลีก โดยเลือก CRC (TP=50 บ.) และ CPALL (TP=82 บ.) เป็น Top pick กลุ่ม